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Höfðabrekka 17. júní 2009.

Nefadagvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík.

Efni: Umsðgn um tillðgu tU þingsályktunar um nátturuverndaráætlun 2009-2013.

Síðastliðin vetur var mál þetta til umfjöllunar hjá umhverfisnefhd Alþingis undir stjóm 
Helga Hjörvars. Var friðun í Reynisljalli þá sett út af borðinu þegar menn sáu að eingöngu var 
verið að fiiða tíl að koma í veg fyrir göng í Reynisfjalli. Hvimleitt er að svona mál skuli 
upptekið aftur svo skömmu eftir að fyrri umhverfisnefiid felldi málið. Má af því álykta að 
annarleg sjónarmið liggi að baki við þessa firiðun.

Að okkar mati í Betri byggð í Mýrdal er brekkubobbL .-■& ekki i neinni útrýmingahættu, 
enda finnst hann undir EyjaQöIium, í Reynishverfi, við Vík og allt austur að Höfðabrekku og 
Reymsbrekku. Einnig í Heiðardal. í spjalli v!ð böndann á Smyrtóbjörgum I Suðursveit kom 
fram að brekkubobbi finnst þar.

Teljum við útilokað að friða austurhlíðar Reynisljalls á þessum forsendum. Þá 
fögnum við yfirlýsingum umhverfisráðherra um að hún muni leggja rika áherslu á bætt 
samstarf við heimamenn.

Jafhframt bendum við á að friðlýsing Dyrhólaeyjar hefur faert okkur þá reynslu að ekki 
er að svo komnu máli rétt að friðlýsa meira í Mýrdalshreppi.

Be.tri byggð í Mýrdal eru samtök íbúa í Mýrdalshreppi og telja í dag 124 íbúa.


